



# สพ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ไทยวัย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 11267 วันพฤหัสบดี พฤศจิกายน 1991 ราคา 5.00 บาท



## ปัญหาของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาแต่ละภาคต่างกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็กระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ จึงต้องชำระสะสางเพื่อป้องกันเด็กเอาเปรียบ

นางยุ่น ประเทษมิ อดีตรองเลขาธิการ สภาทนายความ อดีตรองเลขาธิการสมาคมนักกฎหมายแห่งประเทศไทย และอดีตรองเลขาธิการสมาคมนักกฎหมายแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองว่า ปัญหาของเด็กเป็นเรื่องใหญ่ ปัญหาแต่ละภาคต่างกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็กระจัดกระจายอยู่หลายฉบับ จึงต้องชำระสะสางเพื่อป้องกันเด็กเอาเปรียบ

คุ้มครองแรงงานเด็กมุ่งเน้นช่วยเหลือแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม แต่ละเลยแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม จึงต้องออก พรบ.คุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม โดยกำหนดอายุเด็กและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ



เด็กชายวัย 10 ขวบ ผู้กระทำความผิด ความรุนแรงที่บุคคลและกลุ่มบุคคล เพราะมีการเก็บเงินแกง กฎหมายนี้แต่เดิมรวมแต่ พรบ. การค้าหญิงและเด็กหญิง ตั้งแต่ปี 2471 ซึ่งถ้าสมัยมาก โทษทั่วไป เราจึงขอให้ พรบ. โทษเปลี่ยนชื่อเป็น พรบ. การค้าหญิงและเด็ก ซึ่งหมายถึงรวมเด็กชายเข้าไปด้วย

### ● บรรดาเด็กพิการจำเป็นต้องคุ้มครองดูแล

“เด็ก” ในที่นี้หมายถึงความถึงเด็กในความหมายของหม่อมถนัดมงคลที่ไว้เรียกโสเภณี แต่เป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ประชากรส่วนใหญ่ในวัยที่ไม่น่าปรารถนาจะเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิทักษ์จากการถูกทารุณกรรม สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในการจ้างงาน หรือกระทั่งสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

## พัฒนาสิทธิมนุษยชน 'เด็ก'

### ปัญหาใหญ่ของสังคมที่ต้องแก้

ความมีสิทธิได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข คุณภาพของอนามัยอย่างดีที่สุดเท่าที่บริการของรัฐจะมี และพึงจะทำให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเด็กพิการ รวมถึงการดูแลไม่ให้ต้องรับการกักขังทางเพศ

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน กรมอัยการ จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เด็กไทยที่อ่อนแอต่อการพัฒนาสิทธิของนัก

### วราภรณ์ ฤ นกร

เขียนใหม่ ภาคกลาง ที่กาญจนบุรี ภาคอีสาน ที่อุบลราชธานี ภาคใต้ ที่สงขลา และมาบรรจบปัญหาสุขภาพเด็กในกรุงเทพฯ. เมื่อเสร็จงานไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้ (พ.ศ.)”



● ศ.วิชิต วิชิตาชนนท์ แห่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงการชำระสะสางกฎหมายเด็กเพื่อพัฒนาสิทธิมนุษยชนเด็กให้ดีขึ้น



● ตำรวจให้เข้าร่วมเพื่ออบรมเด็กเหล่านี้จากโรงงานแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย

ไอศ. ขอมริบจากสถานภาพของเด็ก ยังไม่ควรมีสิทธิทางการเมือง แต่สิทธิในทางเศรษฐกิจที่ตกมาเป็นหนี้เป็นสิน แทนคนรุ่นเก่า เด็กที่อ่อนแอจะมีสิทธิทางเศรษฐกิจที่จะได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม สิทธิที่จะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม พหุติจะช่วยให้ชีวิตพัฒนาเติบโตเป็นคนมีคุณภาพได้ไม่แตกต่างกับเด็กคนอื่น และไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน

หลายแห่ง ด้วยความที่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เราจึงสรุปมาตรการแก้ปัญหาในทางกฎหมาย เช่น กำหนดอายุการเข้าสู่แรงงานเด็กจาก 12 ปี ขยายเป็น 15 ปี ให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจปกครองเด็กร่วมกับนายจ้าง กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่แจ้งกรมแรงงาน เพื่อดูแลทะเบียนจำนวนแรงงานเด็ก

คือสหประชาชาติเสนอเรื่องเด็กเข้าสู่อานบริการ เรื่องการขอพรบ.ภาพข่าวสารการขอพรบ.สวัสดิการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งควรควบคุมปกป้องเด็ก เป็นต้น